



ศิลปวัฒนธรรม

สพ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ

ปีที่ 41 ฉบับที่ 11934 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2533 ราคา 5.00 บาท

วางแผนการเข้มปราบ

ไข่มุขเฉพาะบายผู้เสพก็ถูก



อาชญากรตัวร้ายที่สร้างปัญหาให้กับสังคม ซึ่งอาจจะมีหลากหลาย แต่หนึ่งในจำนวนนั้นที่ไม่มีข้อย่อนกว่าใครก็คือ...ยาเสพติด...

"ยาเสพติด" นี้เป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศ ที่บ่งออกมาเป็นรูปธรรมนั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยในทางประเพณีวัฒนธรรม

บ้านเรานั้นได้พยายามแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมปราบปรามต่อเนื่องกันมานานแล้ว จากหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุงศรีอยุธยาในปี 1903 จนกระทั่งมาถึงยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งยาเสพติดที่ร้ายแรงในยุคนั้นก็คือ "ฝิ่น" เท่านั้นเอง ต่อมาในวงการยาเสพติดได้พัฒนาให้สารนั้นมีความรุนแรงขึ้น จึงได้แยกบทระหว่างโทษหนักเบาความรุนแรงไว้ 3 ลำดับ คือ ลำดับที่ 1 ได้แก่ เฮโรอีน ที่ได้แก่มอร์ฟีน และโคเคอีน และลำดับที่ 2 เป็นยาเสพติดทั่วไปนอกเหนือจาก 2 ลำดับ ที่ระบุไว้ ก็มียาเสพติดความประปรายของกระทรวงสาธารณสุข เช่น แอมเฟตามีน แอล.เอส.ดี. และอื่นๆ รวมไปถึงพิษ กระเทียมและกัญชา

ปัจจัยสำคัญที่สุดของปัญหาเสพติดก็คือ การลักลอบขายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดที่มีลักษณะองค์การอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดในยุคปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ แห่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ ในการ

คุณภาพ ลวกคม

ปัญหา เจริญวงศ์

แก้ไขปัญหาเสพติด ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้อธิบายว่า

"ให้นำหลักกฎหมายเรื่อง Conspiracy มาใช้เพื่อการลงโทษผู้เป็นหัวหน้าใหญ่และผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหลาย ซึ่งหลักกฎหมาย Conspiracy นั้น มีสาระสำคัญอยู่ที่ความผิดนั้นมิใช่ร่วมกระทำผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตลอดจนที่จะทำการอันหนึ่งอันใดซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตกลงกันว่ากระทำการอันชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

และก็ได้เสนอต่ออีกว่า "นำมาตรการการรับโทษของผู้กระทำผิดมาใช้ โดยหลักการว่า เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดตามกฎหมายยาเสพติด และเมื่อถูกจับกุมตัวแล้วก็ให้มีการทรมานทำหน้าที่ยุติธรรม และอาชญากรรมที่ร้ายแรงของบุคคลนั้น และให้ผู้ครอบครองเป็นผู้พิสูจน์ว่าทรัพย์สินรายใดได้มาโดยสุจริตให้คืนแก่ผู้นั้นไป ถ้าทรัพย์สินรายใดไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ให้ยึดและอายัดไว้ และเมื่อบุคคลนั้นถูกฟ้องต่อศาลให้คณะกรรมการแจ้งให้ยึดการร้องขอต่อศาลให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้น และนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป"

"ให้นำมาตรการบังคับบำบัดรักษามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาให้ผลยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมเน้นการบำบัดรักษาปล่อยตามความสมัครใจ หากที่เจ้าหน้าที่จะจับเอาตัวมารักษาได้ เพราะจะตั้งข้อหาได้ต้องจับผู้ติดยาเสพติดได้ หรือของกลาง หรือไม้ก็จะต้องนำผู้ต้องสงสัยไปตรวจสอบตามวิธีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นการเสี่ยงหากตรวจไม่พบขึ้นมา ผลร้ายก็จะตกแก่ผู้จับกุม อาจจะถูกฟ้องร้องได้ แต่ในระบบบังคับบำบัดรักษานั้น ถ้าเจ้าหน้าที่สงสัยก็จับส่งสถานวินิจฉัย และให้เจ้าหน้าที่สถานวินิจฉัยมีอำนาจควบคุมตัว และทำการวินิจฉัยการติดยาเสพติด หากไม่มีหลักฐานว่าติดยาให้ปล่อยตัวไป หากมีหลักฐานว่าติดยาเสพติดก็ให้นำตัวเข้าสถานบำบัดรักษาและควบคุมไว้รักษาจนครบขั้นตอน จนเชื่อว่าหายแล้วจึงปล่อยตัวกลับไป"

"และในระหว่างที่ปล่อยตัวไปนั้น จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ปฏิบัติเพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันการติดยาอีกที่ทำได้"

อนึ่ง มาตรการบังคับบำบัดรักษานี้ ตามร่างกฎหมายฉบับใหม่จะกำหนดแนวทางให้ศาลเป็นผู้สั่งให้เข้ารับการบำบัดรักษา

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการทั้งสามข้อนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนไปแล้ว ก็จะได้นำมาใช้ต่อไป

และก็จะเชื่อมั่นว่า การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ และสามารถบรรลุผลตามนโยบายของรัฐสภาได้อย่างแน่นอน

เสพติดได้ แม้ว่าในประมวลกฎหมายจะบัญญัติให้อำนาจแก่ศาลที่จะรับทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด แต่ในทางปฏิบัตินั้นหากที่จะพิสูจน์ได้ว่า ทรัพย์สินรายใดได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายยาเสพติด เพราะทรัพย์สินส่วนใหญ่จากการได้มาครั้งแรกเป็นรูปของเงิน แล้วเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินอื่น และการส่งมอบเงินก็มีได้ทำกันโดยฉวย ศาลก็ไม่สามารถที่จะสืบไว้ได้ ก็สร้างความ



ได้ว่ายาเสพติดชาวต่างประเทศที่เข้าวางกลมเป็นวัฏขุ่นซึ่งหมิ่นเหม่ต่อและซ้ายคือ ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะเป็นอีกขบวนการหนึ่งที่ถาดอดมือเจ้าหน้าที่

ก้าวไว้ให้กับผู้กระทำความผิดครอบครัวยุติธรรม จึงเป็นเครื่องล่อให้ผู้กระทำผิดมากขึ้น

"และท้ายสุดก็คือมาตรการทางกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับปราบปรามผู้ติดยาเสพติด ซึ่งไม่สามารถกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่จะบังคับให้ผู้เข้ารับการบำบัดจนครบขั้นตอน บัญญัติที่ให้ผู้ติดยาเสพติดของสภาพที่สถานพยาบาลกำหนดไว้ จึงทำให้ผู้ที่เข้าผู้แทนราษฎร ได้วิเคราะห์เรื่องนี้ว่า ที่ผ่านมานั้นบำบัดจึงไม่สามารถที่จะเลิกยาเสพติดได้ สถานบ้านเรานั้นกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ 4 ฉบับบังคับจึงเป็นเสมือนแหล่งพักพิงชั่วคราว พอผู้และได้บัญญัติมาตรการต่างๆ เอาไว้มากมายนับว่ามีอาการทรมานอย่างหนักแล้วจึงจะเข้าอีกทั้งยังกำหนดมาตรการพิเศษขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ วนเวียนเช่นนี้จนกว่าจะตาย ปัญหาเสพติดโดยเฉพาะบ้างก็ตาม แต่ก็หรือบางทีผู้ติดยาที่เอาสถานบำบัดเป็นที่พักพิงพบว่ามาตรการทางกฎหมายเหล่านี้ไม่สามารถหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้รัฐสิ้นจะแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพปลิงจนประมาณในด้านนี้ปีหนึ่งเป็นจำนวนไม่น้อย"

"มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะนำบุคคลผู้เป็นเจ้าของยาเสพติดจึงมีการขยายพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นเป็นแห่งจริงมาลงโทษได้ เพราะอาชญากรรมด้านยาเสพติดที่แก้ไขพระราชบัญญัติเดิมที่มีอยู่เสพติดนั้นก็มีลักษณะเป็น "องค์การอาชญากรรมที่เพิ่มมาตรการที่จำเป็นต่อการใช้ในการ